

PHONG TRÀO THIẾU NHI THÁNH THỂ VIỆT NAM TẠI CANADA  
THE VIETNAMESE EUCHARISTIC YOUTH MOVEMENT IN CANADA



**THÔNG BÁO BỔ NHIỆM BCH-TU'.**

Kính gửi : Quý Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và các Huynh Trưởng của PT/TNTT/VN tại Canada .

Nhận được thư từ nhiệm của Trưởng Anton Nguyễn Đức Công, Chủ Tịch BCH-TU' Phong trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada, ngày 12 tháng 5 năm 2019, vì lí do sức khoẻ suy giảm, dù nhiệm kỳ chưa kết thúc ( 2017-2021).

Hội Đồng Lãnh Đạo, sau khi đã cầu nguyện, suy nghĩ chín chắn, và bàn hỏi với Ban Chấp Hành Trung Ương, đã quyết định chấp nhận đơn xin từ nhiệm của Trưởng Anton Nguyễn Đức Công nguyên Chủ Tịch BCH-TU' Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada và đã chính thức công bố quyết định này vào ngày bế mạc Đại hội Nghĩa Hiệp toàn quốc Canada ngày 15 tháng 7 năm 2019 vừa qua.

Vì Trưởng Công là một trong những Trưởng đầu tiên đã có công khai sinh và xây dựng Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada từ đầu cho tới nay, với rất nhiều kinh nghiệm dày dặn quý giá, Hội Đồng Lãnh Đạo chỉ dám yêu cầu Trưởng tiếp tục Cố vấn cho Phong trào trong những ngày sắp tới nghỉ bệnh. Cám ơn Trưởng đã tận tụy lẫn lộn với Phong trào và cầu chúc Trưởng mau chóng tìm lại được sức khoẻ tốt.

Để bảo đảm cho công việc điều hành của Phong trào được tốt đẹp và trôi chảy, từ nay cho đến hết nhiệm kỳ 2021, Hội Đồng Lãnh Đạo đã chỉ định :

- Trưởng Giuse Nguyễn Thành Đạt, nguyên Phó Chủ Tịch Quản Trị, làm Chủ Tịch BCH-TU', thay thế cho Trưởng Công,
- Trưởng Maria Nguyễn Anh Đào, nguyên Thư ký BCH-TU, làm Phó Chủ Tịch Quản Trị TU', kiêm Tổng Thư Ký.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 cho đến khi bầu lại Ban Chấp Hành Trung Ương mới năm 2021.

Vậy nay ra thông báo này để tất cả các Cha Tuyên Úy, Trợ Úy, Trợ Tá và các Trưởng trong Phong Trào Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada được tường.

Xin mọi người đón nhận Trưởng Đạt và Trưởng Đào trong vai trò phục vụ mới được giao và tiếp tục cộng tác chặt chẽ với Ban Chấp Hành Trung Ương để phát triển Thiếu Nhi Thánh Thể Việt Nam tại Canada và không ngừng làm cho Nước của Chúa được trị đến.

Montreal, ngày 5 tháng 8 năm 2019

Linh mục Aimé Đỗ Văn Thông, O.F.M  
Tổng Tuyên Úy PT/TNTT/VN tại Canada